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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 

************************************** 

เวลาและสถานที่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อ
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมพาวิลเลียน เวสต์  
โรงแรมโรสวูด กรุงเทพ เลขท่ี 1041/38 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 มีนายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม 
(“ประธานฯ”) และมีนางสาวรมย์รัมภา เริ่มรู้ ท าหน้าท่ีเป็นผู้ด าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) 

ต่อมาผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ทางบริษัทได้ท าการส่งหนังสือเชิญประชุมและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นในวันนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ 

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ 

3. บริษัทได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

ทั้งนี้ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันท่ี 9 มีนาคม 2566 นั้น มีจ านวนผู้มีสิทธิเข้า
ร่วมประชุมทั้งสิ้น 28,016 ราย จากจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 1,847,789,748  หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสน
แปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดหุ้น) และในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 14 ราย ผู้รับมอบ
ฉันทะ จ านวน 728 ราย รวมทั้งสิ้นจ านวน 742 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจ านวน 725,828,465 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.2809 ของจ านวนหุ้นท่ี
ออกและจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท 

ตามข้อบังคับของบริษัท ได้ก าหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าประชุมรวมกันไม่น้อย
กว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
ดังนั้น จากจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและจ านวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว 

ต่อจากนั้นผู้ด าเนินการประชุมได้แนะน ากรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมการประชุมดังนี ้

กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และ 
ประธานท่ีประชุม 

2. นายรณชิต จินะดิษฐ์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน / 
กรรมการอิสระ 

3. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ  /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ 

4. นายเทพกุล พูลลาภ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ 

สิ่งที่แนบมาด้วย1
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5. นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน  
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

6. นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร  / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชี-การเงิน 

7. นางสาวปาร์ย  อรรถพิสาล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร  / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนา
ธุรกิจ 
 

กรรมการบริษัทท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

-ไม่มี – 

การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจ านวน 7 คน จากจ านวนกรรมการบริษัททั้งหมด 7 คน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการทั้ง 7 คนได้เข้าร่วมประชุม ณ สถานท่ีจัดประชุม  

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. นางสาวเกศนรี  จองโชติศริิกุล      รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด/ควบคุมคณุภาพ และพัฒนาความยั่งยืน 
2. นางสาวณัฐิยา ภัทรกิจจานรุักษ ์ เลขานุการบริษัท 

ผู้สอบบัญชี 

1.   นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล  บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

            1.   นายสัณฑพัฒน์ เปเรร่า         บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั ่นแนล จ ากัด  ซึ ่งเป็นผู ้ส ังเกตการณ์และ                                   
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในท่ีประชุม  

 

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้แทนในการนับคะแนนและดูแลระบบการลงคะแนนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ขณะนี้เป็นเวลา 10.05 น. มีผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบการประชุม จ านวนดังต่อไปนี้ ผู้ถือหุ้น
เข้าประชุมด้วยตนเองจ านวน 15 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 462,304,800 หุ้น  ผู้รับมอบฉันทะจ านวน 728 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 263,633,665 
หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ ้น 743 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ ้น 725,938,465 หุ้น ซึ ่งคิดเป็นร้อยละ 39.2869 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายทั้งหมด 
1,847,789,748 หุ้น 

บัดนี้ ได้เวลาเริ่มการประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญคุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ ซึ่งเป็นประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุม 

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) คณะกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัท โดยการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ส าหรับการ
ประชุมในวันนี้ มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่านจากจ านวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วม
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ประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว จึงขอเปิด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 และขอมอบหมายให้นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็น
ผู้ด าเนินการประชุมและตอบข้อซักถามในแต่ละวาระต่อไป โดยในช่วงต้นของให้พิธีกรที่ประชุมช้ีแจงถึงวาระการประชุมในครั้งนี้ และช้ีแจงถึง
วิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

 

ก่อนเร่ิมการประชุม 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 บริษัทได้จัดประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบการจัดประชุม
ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และใช้ระบบ Application ZOOM ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา
กฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส  ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท 
ตลอดจนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมนี้ในลักษณะสื่อวิดีทัศน์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล
ของบริษัทอย่างเท่าเทียม 

พิธีกรผู้ด าเนินการประชุม ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  วิธีการออก
เสียงลงคะแนน และขัน้ตอนการลงคะแนนเสียง ดังนี ้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียงหน่ึงหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

2. การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนน
เป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 

3. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

3.1 เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน 

3.2 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ 
ภายหลังที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting 
เพื่อท าการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่ก าหนด คือ 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up 
สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน 

3.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถท าได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครัง้ แต่หากวาระได้ถูกปิดการ
ลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ 

3.4 ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม 
Chrome เพื่อท าการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting 

3.5 เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E –Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและ
เสียงของการประชุมต่อ 
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4. ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบภายในก าหนดระยะเวลา ระบบจะ
นับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ 

5. ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสาร
มอบฉันทะ โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด 

6. การรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงท้ังหมด และส่วนท่ีเหลือจะ
ถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย 

7. ในการออกเสียงในวาระที่มีผู้มีส่วนได้เสีย คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียจะถูกตัดออกจากคะแนนเสียงท้ังหมดของผู้มีสิทธิออก
เสียง 

8. ส าหรับการลงคะแนนในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ จะเป็นการ
ลงคะแนนเป็นรายบุคคล และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล 

9. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว 

10. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นซักถามให้ครบถ้วนก่อน จึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนั้น ๆ โดยสามารถส่งค าถามผ่านช่องทางและวิธีการ ดังน้ี  

 1) ใหผู้้เข้าร่วมประชุมไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ 

 2) เพื่อพิมพ์ข้อความแล้วเสร็จ ให้กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ 

11. ในการถามค าถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุม ระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเข้า
ประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามค าถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน 

12. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งค าถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม เข้ามาภายใน 1 นาที ทาง
บริษัทจะด าเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีค าถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์ค าถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะท าการอ่านค าถาม
ของท่านในภายหลัง 

ส าหรับการประชุมในครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 9 วาระ ดังนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2565 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2565 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2565 
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จ านวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2566 
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วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 

วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

ส าหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระ มีดังนี้ 

วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 1 , วาระที่ 3 , วาระที่ 4 , วาระที่ 
6 และวาระที่ 7  โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย 

วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ 
วาระที่ 5 โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมได้แก่ วาระที่ 8 โดยนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

จากนั้น ผู้ด าเนินการประชุมได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้ 
 

เร่ิมการประชุม 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

 ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินรายการเป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม 

 ผู้ด าเนินรายการได้เสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 
2565 โดยได้มีการจัดท ารายงานการประชุมภายใน 14  วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทได้เผยรายงานดังกล่าวใน Website ของ
บริษัทเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแลว้ มีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 
2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2565 

 วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 จากนั้นผู้ด าเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งค าถามผ่านช่องทางเมนู 
Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ค าถาม  

 มีค าถามจากผู้ถือหุ้นโดยนายอัครพงษ์ นครแก้ว ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ 

1. การประเมินผลประกอบการปี 2566 และมองไปอีก 3-5 ปี การเติบโตของบริษัทจะเป็นไปในทิศทางใด 

2. ตลาดอินเดียปัจจุบันมีรายได้กี่เปอร์เซ็นต์ ตั้งเป้าเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์ส าหรับอินเดยี 

3. สรุปแผนการขยายโรงงานผลิตเสรจ็สิ้นเมื่อไหร่ แล้วจะน ามาสู่จดุเปลี่ยนอย่างไรหลังจากนี้ ในเรื่องการผลิตและรายได้ 
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4. บริษัทคาดการณ์ว่าในอีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าประเทศอินโดนีเซยีจะกลับมาปลูกยางเพื่อขายได้ ตรงนี้จะส่งผลกับ

รายได้และอัตราก าไรขั้นต้นของบริษัทเพียงใด และบริษัทมีแผนการรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างไร เพื่อให้ก าไรสุทธิต่อหุ้นยังคงเติบโตได ้

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตอบว่า แผนการด าเนินงานของบริษัทในอนาคตมี

แผนจะขยายตลาดไปอินเดีย โดยบริษัทตั้งเป้ายอดขายส าหรับประเทศอินเดียประมาณ 10% ของยอดขายปี 2567 หลังจากโรงงานใหม่ 

(โรงงานแห่งที่ 3) เสร็จสิ้น บริษัทวางแผนว่าโรงงานแห่งที่ 3 จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริม่มรีายได้ในปี 2567 ซึ่งจะท าให้บริษัทมีก าลังการผลิต

เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 30% และตั้งเป้ารายได้ไม่น้อยกว่า 30,000 ล้านบาท คิดเป็นปริมาณขายประมาณ 650,000 ตัน ทั้งนี้รายได้ขึ้นอยู่กับราคา

ขายเป็นหลักด้วย 

 จากนั้นผู้ด าเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งค าถามผ่านช่องทางเมนู 
Chat เพื่อพิมพ์ค าถาม 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามค าถามใด ๆ เพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชุมจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  หากไม่มีค าถาม
เพิ่มเติม ขอให้ผู้ถือหุ้นไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนภายในเวลาที่ก าหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบ
จะมี pop-up สอบถามอีกครั้งนึงว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด“ตกลง”เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน 

 ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม 
Chrome เพื่อท าการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting 

 ขณะนี้ครบก าหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้
ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะท าการรวบรวมคะแนนท้ังหมดจากระบบ
ลงคะแนน 

 มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 7 
เมษายน 2565 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 725,938,465 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม (743 ราย) จ านวน 725,938,465 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2565 

 ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินรายการเป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม 

 ผู้ด าเนินรายการได้เสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ฐานะการเงินของ
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)  
และงบการเงินประจ าปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้  โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 

 โดยในวาระนี้มีนายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน เป็น
ผู้รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2565 
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 นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน ได้รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2565 ประกอบด้วยรายได้จากการขาย ต้นทุนขาย ก าไรขั้นต้น ต้นทุนการจัดจ าหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ก าไรสุทธิ 
อัตราส่วนทางการเงินประจ าปี 2565 เปรียบเทียบกับผลด าเนินงานประจ าปี 2564 ตลอดจนรายการบัญชีที่มีสาระส าคัญในงบแสดงฐานะ
การเงินของบริษัท ได้แก่ สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม  ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ ส าหรับปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขาย
จ านวน 25,172 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีรายได้ 24,426 ล้านบาท โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 746 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.06 โดย
รายได้แยกตามภูมศิาสตร์ ประกอบด้วย รายได้จากการขายในประเทศจ านวน 16,702 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.35 ของรายได้จากการ
ขายรวม และรายได้จากการขายต่างประเทศจ านวน 8,470 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.65 ของรายได้จากการขายรวม 
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อัตราก าไรขั้นต้นในปี 2565 บริษัทมีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 12.14 เปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 
13.25 

 
 

ต้นทุนการจัดจ าหน่ายในปี 2565 บริษัทมีต้นทุนการจดัจ าหน่ายจ านวน 601 ล้านบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.39 ของ
รายได้จากการขาย เปรยีบเทียบกบัปี 2564 ซึ่งมีต้นทุนการจัดจ าหน่ายจ านวน 693 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 2.84 ของรายไดจ้ากการขาย 
โดยต้นทุนการจัดจ าหน่ายลดลง 92 ล้านบาท   

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการบรหิารในปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 164 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.65 
ของรายได้จากการขาย เปรียบเทยีบกับปี 2564 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 135 ล้านบาท หรอืคิดเป็นร้อยละ 0.55 ของรายไดจ้าก
การขาย โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท  
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ก าไรจากการด าเนินงานปี 2565 บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงาน 2,223 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราก าไรจากการ
ด าเนินงานร้อยละ 8.82  เปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีก าไรจากการด าเนินงานจ านวน 2,218 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.07 ของรายได้
จากการขาย  

ส าหรับอัตราก าไรสุทธิ ในปี 2565 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 1,748 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก าไรสทุธิร้อยละ 6.94 
เปรียบเทยีบกับปี 2564 ซึ่งมีก าไรสุทธิ จ านวน 1,850 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 7.57  

 
 

ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรพัย์รวมจ านวน 16,307 ล้านบาท เปรียบเทยีบกับปี 
2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 14,239 ล้านบาท โดยสินทรัพยร์วมเพิ่มขึ้น 2,068 ล้านบาท  
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อัตราผลตอบแทนของสินทรัพยร์วมของบริษัท (ROA) ปี 2565 เท่ากับร้อยละ 11.45 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น (ROE) ปี 2565 เท่ากับร้อยละ 29.05  

 
 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (D/E Ratio) ปี 2565 เท่ากับ 1.48 เท่า และหนี้สินท่ีมภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้น (IBD/E Ratio) ปี 2565 เท่ากับ 1.42 เท่า  

 
 

 ผู้ด าเนินการประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับการรายงานการด าเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น บริษัทได้
สื่อสารและเปิดเผยนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน และข้อฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันท้ังภายในและภายนอกองค์กร ให้กับผู้
มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ โดยในปี 2565 บริษัทได้ด าเนินการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่มีข้อร้องเรียนหรือการ
แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปช่ันจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยหากผู้มีส่วนได้เสียพบเบาะแสดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลได้ตามช่องทางที่ปรากฏดังนี้  
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E-Mail : CAC@ne-rubber.com หรือ จดหมายส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่อยู่ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 
398 หมู่ 4 ต าบลโคกม้า อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 

นอกจากนี้ บริษัทให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2565 บริษัทได้รับคะแนนการประเมินการก ากับ
ดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ในโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2565 จากสถาบันกรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) และได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจ าปี 2565 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

จากนั้นผู้ด าเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งค าถามผ่านช่องทางเมนู 
Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ค าถาม  

 มีค าถามจากผู้ถือหุ้นโดยนายจิระวิน สุวรรณ์ ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ จากการคาดการณ์คิดว่าในอีก
ประมาณ 3-4 ปีข้างหน้า ประเทศอินโดนีเซียจะกลับมาปลูกยางเพื่อขายได้ และจะส่งผลกับรายได้และอัตราก าไรขั้นต้นของบริษัทมากก็
เพียงใด และบริษัทมีแผนการรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างไร เพื่อให้ก าไรสุทธิต่อหุ้นยังคงเติบโตได้ 

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ตอบว่า ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียเริ่มมียาง

ออกมาสู่ตลาดแล้ว แต่ยังมีปรมิาณที่น้อย อีกทั้งคุณภาพของยางแท่ง STR เมื่อเทียบกับประเทศไทยคุณภาพยังแตกต่างกันมาก ยางพาราของ

ประเทศไทยเป็นท่ีนิยมมากกว่ายางพาราของประเทศอินโดนเีซีย และบริษัทยังคงด าเนินงานตามที่วางแผนงานไว้ จึงได้มีการขยายก าลังการ

ผลิตในโรงงาน อีกทั้งมุ่งมั่นในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ท าให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economic of Scale) อย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับรายได้จะเพิ่มตามการขยายก าลังการผลติที่เพิ่มขึ้น ส่วนก าไรบริษัทจะรักษาอัตราก าไรขั้นต้น (Gross margin) ใหอ้ยู่ในระดับใกล้เคียง

เดิม และสิ่งที่จะท าต่อไปคือ สินค้าส าเร็จรูปทีเ่ป็นสินค้าท่ีท าให้มรีายได้และก าไรเพิ่มมากขึ้น และส าหรับก าไรสุทธิก็จะเติบโตสอดคลอ้งตาม

การขายที่เพิ่มขึ้น 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชุมจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มี
การลงคะแนนในวาระนี้ และขอด าเนินการประชุมในวาระถัดไป 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 ประธานฯมอบหมายให้ผู้ด าเนินรายการเป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม 

 ผู้ด าเนินรายการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดท างบการเงินประจ าปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของ
บริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/
รายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)  ซึง่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2  

 โดยในวาระนี้มีนายรณชิต จินะดิษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และนายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ 
กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินประจ าปี 2565 ผลการด าเนินงานในรอบปี 

mailto:CAC@ne-rubber.com%20หรือ
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2565 และฐานะการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  โดยในล าดับแรก ขอเรียนเชิญนายรณชิต จินะดิษฐ์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 นายรณชิต จินะดิษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้กล่าวสวัสดีผู้ถือหุ้นทุกท่าน ส าหรับงบการเงิน
ประจ าปี 2565 ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชจีาก
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีความเห็นว่างบการเงิน
ประจ าปี 2565 มีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ล าดับ
ต่อไปขอเชิญนายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ รายงานงบการเงินประจ าปี 2565 ต่อที่ประชุม 

 นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารบัญชี-การเงิน ได้รายงานงบ
การเงินประจ าปี 2565  สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 25,202.71 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีรายไดร้วม 
24,456.29 ล้านบาท โดยรายได้เพิ่มขึ้นจ านวน 746.42 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.05 ส าหรับต้นทุนผลิตและค่าใช้จ่ายปี 2565 มีจ านวน 
22,979.79 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีจ านวน 22,238.73 ล้านบาท โดยต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจ านวน 741.06 ล้านบาท 
หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.33 และมีก าไรสุทธิปี 2565 จ านวน 1,748.00 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีก าไรสุทธิ 1,850.19 ล้านบาท โดย
ก าไรสุทธิลดลงจ านวน 102.19 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.52 
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ส าหรับงบฐานะการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพยร์วมจ านวน 16,306.54 ล้านบาท 
เปรียบเทยีบกับปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 14,239.29 ล้านบาท โดยสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 2,067.25 ล้านบาท ส าหรับหนีส้ินรวมมี
จ านวน 9,718.71 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีจ านวน 8,793.16 ล้านบาท หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 925.55 ล้านบาท และมสี่วนของผู้ถือ
หุ้นจ านวน 6,587.83 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีจ านวน 5,446.13 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 1,141.70 ล้านบาท 

 
 วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

จากนั้นผู้ด าเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งค าถามผ่านช่องทางเมนู 
Chat เพื่อพิมพ์ค าถามได้ 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มีค าถามเพิ่มเติม ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนภายในเวลาที่ก าหนด 
เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด“ตกลง”เพื่อเป็นการยืนยันการ
ลงคะแนน 

 ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม 
Chrome เพื่อท าการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting 

 ขณะนี้ครบก าหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้
ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะท าการรวบรวมคะแนนท้ังหมดจากระบบ
ลงคะแนน 

มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2565 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนน
เสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 725,799,965 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม (743 ราย) จ านวน    725,799,965 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง จ านวน          138,500     เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 
2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินรายการเป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม 

 ผู้ด าเนินรายการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้บริษัท
จ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

       บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน
ของบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 
แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสมและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และการบริหารงานของ
บริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท เห็นสมควร 

         จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 บริษัทมีก าไรสุทธิประจ าปีจ านวน 1,747,999,494 บาท จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

 1. การงดการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 
100.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

 2.  การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 
702.16 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทต่อหุ้น คิด
เป็นเงิน 129.34 ล้านบาท ที่ได้จ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งน้ีอีกในอัตราหุน้ละ 0.31 บาท คิดเป็นเงิน 
572.81 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40.17  ของก าไรสุทธิ
หลังจากหักเงินทุนส ารองตามกฎหมาย โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิได้รบัยกเว้นภาษีจากสทิธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึง
ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ 

 นอกจากน้ี เห็นสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของ
ปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นเงิน 129.34 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 โดยเป็นการ
จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายจากสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน (BOI)  

 บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 21 เมษายน 2566 และก าหนดจ่ายเงินปนัผล
ในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2566 

 ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

จากนั้นผู้ด าเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งค าถามผ่านช่องทางเมนู 
Chat เพื่อพิมพ์ค าถาม 
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เมื่อปรากฏว่าไม่มีค าถามเพิ่มเติม ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนภายในเวลาที่ก าหนด 
เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด“ตกลง”เพื่อเป็นการยืนยันการ
ลงคะแนน 

ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม 
Chrome เพื่อท าการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting  

 ขณะนี้ครบก าหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้
ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะท าการรวบรวมคะแนนท้ังหมดจากระบบ
ลงคะแนน 

มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนส ารองตาม
กฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท 
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน    725,938,465 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม (743 ราย) จ านวน 725,938,465 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป ( General 
Mandate) จ านวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

 ประธานฯมอบหมายให้ผู้ด าเนินรายการเป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม 

 ผู้ด าเนินรายการได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2565 ได้มี
มติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  และการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ภายใต้การเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งมติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปมีก าหนดให้เสนอ
ขายภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ซึ่งจะครบก าหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 หรือครบก าหนดในวันน้ี   

 บัดนี้ ได้ครบระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทยังไม่ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปจ านวนไม่เกิน 
161,467,890 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีแผนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ
บริษัท    

 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจ
ทั่วไป จ านวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 8.74 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเง่ือนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ
จากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2565 ทุกประการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3  
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 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป จ านวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน วงจ ากัด โดยมี
รายละเอียดตามที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ทุกประการ 

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

จากนั้นผู้ด าเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งค าถามผ่านช่องทางเมนู 
Chat เพื่อพิมพ์ค าถาม 

มีค าถามจากผู้ถือหุ้นโดยนายอัครพงษ์ นครแก้ว ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ การเพิ่มทุนจะส่งผลกระทบ
อย่างไรต่อราคาหุ้นในอนาคตหรือไม่ 

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ตอบว่า หุ้นสามัญเพิม่ทุนชุดนี้เป็นหุ้นเพ่ิมทุนท่ี
บริษัทต้องการขายให้นักลงทุนที่จะเข้ามาแล้วท าให้บริษัทเตบิโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ไม่ได้เสนอขายให้บุคคลทั่วไป ส าหรับสัดส่วนหุ้น
เพิ่มทุนท่ีจะมสีัดส่วนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8 คิดว่าไม่มผีลกระทบมากนักหากเปรยีบเทียบกับผลประโยชน์ที่บริษัทจะไดร้ับในอนาคต 

 
นอกจากนี้ มีค าถามจากผู้ถือหุ้นโดยนายจิระวิน สุวรรณ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้  ถ้าหากบริษัทมี

เงินทุนที่จะใช้ในการด าเนินธุรกิจอย่างเพียงพอแล้ว จะมีแนวคิดในการซื้อหุ้นคืนเพื่อให้ก าไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นหรือไม่ โดยจากราคาหุ้นในปัจจุบัน
คิดว่าเป็นราคาที่มีส่วนลดพอสมควร 

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ตอบว่า เรื่องนี้บริษัทต้องน าไปพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ส่วนราคาหุน้ในปัจจุบันก็เป็นไปตามสภาวะตลาด ภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนั  

 
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชุมจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง               

E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนภายในเวลาที่ก าหนด เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งนึงว่า ยืนยันการ
ลงคะแนนหรือไม่ ให้กด“ตกลง”เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน 

 ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม 
Chrome เพื่อท าการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting 

 ขณะนี้ครบก าหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้
ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะท าการรวบรวมคะแนนท้ังหมดจากระบบ
ลงคะแนน 

มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) จ านวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่ได้
เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 713,237,865 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.2460 

ไม่เห็นด้วย จ านวน 12,733,600      เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.7540 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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รวม (744 ราย) จ านวน 725,971,465 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจ านวน 1 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 33,000 หุ้น  
รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 744 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 725,971,465 หุ้น 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2566  

 ประธานฯมอบหมายให้ผู้ด าเนินรายการเป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม 

 ผู้ด าเนินรายการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดว่า 
“ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้” 

 บริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ
เอท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2566 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 1. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 หรือ 
 2. นายพิศิษฐ์  ชีวะเรืองโรจน์     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803 หรือ 
 3. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6947 
 

 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่เสนอข้างต้น เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทประจ าปี 2566  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ แต่
ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นบริษัทก่อน 

 ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด และผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มี
ความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวของบริษัท 

 ส าหรับค่าสอบบัญชีประจ าปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2566 เป็นเงินจ านวน 2,390,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีเท่ากับ
ปี 2565) และไม่มีค่าบริการอื่น 
 

ค่าสอบบัญชี (บาท) ปี 2566 (ปีที่เสนอ) ปี 2565 เปลี่ยนแปลง 
ค่าสอบบัญช ี(Audit Fee) 2,390,000 2,390,000 - 

  ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) : ไม่มี  
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจ าปี 2566 ตลอดจนอนุมัติการก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2566 เป็นเงิน
จ านวน 2,390,000 บาท 
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 วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 จากนั้นผู้ด าเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งค าถามผ่านช่องทางเมนู 
Chat เพื่อพิมพ์ค าถาม 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มีค าถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนภายในเวลาที่ก าหนด เมื่อกด
เลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งนึงว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด“ตกลง”เพื่อเป็นการยืนยันการ
ลงคะแนน 

 ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม 
Chrome เพื่อท าการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting 

 ขณะนี้ครบก าหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้
ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะท าการรวบรวมคะแนนท้ังหมดจากระบบ
ลงคะแนน 

มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบรษิัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทประจ าปี 2566 และอนุมัติการก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2566 เป็นเงินจ านวน 2,390,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี ้

เห็นด้วย จ านวน 725,832,965 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9809 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 138,500      เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0191 
รวม (744 ราย) จ านวน 725,971,465 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

 ประธานฯมอบหมายให้ผู้ด าเนินรายการเป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม 

 ผู้ด าเนินรายการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 20 ก าหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจ
ได้รับเลือกให้กลับเข้ามารบัต าแหน่งอีกก็ได ้กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก
กัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง” โดยในปีนี้ มีกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 
ท่าน ประกอบด้วย 

1) นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์     กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

2) นายรณชิต จินะดิษฐ์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พัฒนาความยั่งยืน / กรรมการอิสระ 

3) นายเทพกุล พูลลาภ   กรรมการ /  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ 
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 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันท่ี 5 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 5 มกราคม 2566 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเข้ามายังบริษัท 

 คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการด าเนินการสรรหากรรมการแทน
กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัท และมี
ประวัติการท างานที่ดี มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ หุ้น
สามัญประจ าปีพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ ท้ัง 3 ท่าน ได้แก่  

1) นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์     

2) นายรณชิต จินะดิษฐ์ 

3) นายเทพกุล พูลลาภ     

 กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตามต าแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4   

 วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 จากนั้นผู้ด าเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งค าถามผ่านช่องทางเมนู 
Chat เพื่อพิมพ์ค าถาม 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มีค าถาม ผู้ด าเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระนี้จะพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ลงคะแนนเสียงจนครบทุกท่าน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนเสียงในเวลา
ที่ก าหนด  เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการ
ยืนยันการลงคะแนน ขอให้ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จนครบทั้ง 3 ท่าน 

 กรรมการท่านแรก คือ นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนภายใน
เวลาที่ก าหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด“ตก
ลง”เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน 

 ขณะนี้ครบก าหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้
ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะท าการรวบรวมคะแนนท้ังหมดจากระบบ
ลงคะแนน 

มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตามต าแหน่งเดิม
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 712,718,069 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.1744 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 13,253,396      เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.8256 

รวม (744 ราย) จ านวน 725,971,465     เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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 กรรมการท่านที่สอง คือ นายรณชิต จินะดิษฐ์ ขอให้ผู้ถือหุ้นไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนภายในเวลา
ที่ก าหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด“ตกลง”เพื่อ
เป็นการยืนยันการลงคะแนน 

 ขณะนี้ครบก าหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้
ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะท าการรวบรวมคะแนนท้ังหมดจากระบบ
ลงคะแนน 

มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายรณชิต จินะดิษฐ์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตามต าแหน่งเดิมอีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 712,718,069 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.1744 

ไม่เห็นด้วย จ านวน 13,253,396      เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.8256 
รวม (744 ราย) จ านวน 725,971,465     เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 

กรรมการท่านที่สาม คือ นายเทพกุล พูลลาภ  ขอให้ผู้ถือหุ้นไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนภายในเวลา
ที่ก าหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด“ตกลง”เพื่อ
เป็นการยืนยันการลงคะแนน 

 ขณะนี้ครบก าหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้
ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะท าการรวบรวมคะแนนท้ังหมดจากระบบ
ลงคะแนน 

มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายเทพกุล พูลลาภ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตามต าแหน่งเดมิอีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 712,718,069 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.1744 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 13,253,396      เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.8256 
รวม (744 ราย) จ านวน 725,971,465     เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

  

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 

 ประธานฯมอบหมายให้ผู้ด าเนินรายการเป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม 

 ผู้ด าเนินรายการได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดให้การ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงท้ังหมดของ
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ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ซึ่งกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาและลงมติอนุมัติ  

 โดยคณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียน
ในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ และเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบรษิัท  รวมทั้งหลักการก ากับกิจการดูแลกิจการที่ดี การ
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน ขนาดธุรกิจ รวมถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการในปีท่ีผ่านมา และได้
น าข้อมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาใช้ในการพิจารณาด้วย  

 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 ในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ในวงเงินไมเ่กิน 
7,000,000 บาท ต่อปี โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

องค์ประกอบของค่าตอบแทน ปี 2566 (ปีที่เสนอ) 

1.ค่าตอบแทนรายเดือน 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการบริษัท 

 
60,000 บาท/ท่าน/เดือน 
40,000 บาท/ท่าน/เดือน 

2 . เบ้ียประชุม   
คณะกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการบริษัท 

 
50,000 บาท/ท่าน/ครั้ง 
45,000 บาท/ท่าน/ครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 

 
40,000 บาท/ท่าน/ครั้ง 
35,000 บาท/ท่าน/ครั้ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
40,000 บาท/ท่าน/ครั้ง 
35,000 บาท/ท่าน/ครั้ง 

คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน 
- ประธานกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน 
- กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน 

 
40,000 บาท/ท่าน/ครั้ง 
35,000 บาท/ท่าน/ครั้ง 

 ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอสละสิทธิไม่รับค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 
 

 คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2566 แล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 

 วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 จากนั้นผู้ด าเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งค าถามผ่านช่องทางเมนู 
Chat เพื่อพิมพ์ค าถาม 
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เมื่อปรากฏว่าไม่มีค าถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนภายในเวลาที่ก าหนด เมื่อกด
เลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งนึงว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด“ตกลง”เพื่อเป็นการยืนยันการ
ลงคะแนน 

 ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม 
Chrome เพื่อท าการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting   

 ขณะนี้ครบก าหนดเวลาในการลงคะแนนแล้ว ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้
ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะท าการรวบรวมคะแนนท้ังหมดจากระบบ
ลงคะแนน 

มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 ในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม และ
ค่าตอบแทนรายเดือนในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ต่อปี ตามรายละเอียดที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 725,971,465      เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม (744 ราย) จ านวน 725,971,465      เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา 

 ประธานฯมอบหมายให้ผู้ด าเนินรายการเป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม 

 ผู้ด าเนินรายการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
ครบถ้วนแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติมหรือไม่ สามารถส่งค าถามผ่านช่องทางเมนู 
Chat เพื่อพิมพ์ค าถามได้ 

มีค าถามจากผู้ถือหุ้นโดยนางกัลล์ชลา มหิทธิหาญ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ โซนยุโรปและอเมริกามี
แนวโน้มเกิดเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งก็ส่งผลกระทบกับประเทศจีนเช่นเดียวกัน ไม่ทราบว่าบริษัทมีแผนรองรับเรื่องนี้อย่างไร  

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่าโซนยุโรปและอเมริกามีแนวโน้มของสภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย ซึ่งบริษัทมีการเตรียมการโดยการขยายตลาดไปยังประเทศอินเดียเมื่อ 2 ปีท่ีแล้ว และยังมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าส าเร็จรูป 
ส าหรับตลาดอินเดียเรามียอดขายสินค้าสัดส่วนประมาณร้อยละ 2-3 ของยอดขาย ซึ่งในป ี2566 นี ้บริษัทวางเป้าไว้ยอดขายในประเทศอินเดีย
สัดส่วนร้อยละ 5 และปีถัดไป (ปี 2567) วางเป้าไว้ที่สัดส่วนร้อยละ10 ซึ่งเป็นการชยายตลาดและกระจายความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของ
รายได้ 
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มีค าถามจากผู้ถือหุ้นโดยนายอาวุธ บุญทายศ ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ สินค้าส าเร็จรูปท่ีไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายเนื่องจากสาเหตุใด และบริษัทยังวางเป้าหมายในการท าสินค้าส าเร็จรูปให้มีสัดส่วนส่วยรายได้เพิ่มขึ้นอยู่หรือไม่ มีเป้าหมายสัดส่วน
ต่อรายได้เท่าไรและคาดว่าจะใช้เวลากี่ปี 

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร ตอบว่า ขออภยัที่สินค้าส าเรจ็รูปในปัจจุบันยังไม่
เป็นไปตามแผนเดิมทีเ่คยแจ้งไว้  ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการท างานอย่างเต็มที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมา ส าหรับสินค้าแผ่นปูรอง
นอนปศุสัตว์เดิม บริษัทไดท้ าวิจยัมากขึ้นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคณุสมบัติของผลิตภณัฑ์ ซึ่งตัวเลขเป้าหมายรายได้ที่เคยประกาศไว ้ ยังไม่ได้
รวมอยู่ในงบประมาณประจ าปี เนื่องจากยังเป็นระยะการทดลองสนิค้าและทดลองตลาดอยู ่ บริษัทคาดการณ์ว่าในปี 2567 จะมีเป้าหมาย
ยอดขายที่ชัดเจน  

 
มีค าถามจากผู้ถือหุ้นโดยนายอัครพงษ์ นครแก้ว ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้  ค่าเงินที่ผันผวน บริษัทมี

วิธีด าเนินการอย่างไร เพื่อไม่ให้กระทบต้นทุน และรายได้ 

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ตอบว่าความเสีย่งเรื่องอัตราแลกเปลีย่นเงินตราที่มี
ความผันผวน เป็นปัจจัยส าคัญทีบ่ริษัทให้ความส าคัญ โดยบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการความเสีย่งเพื่อหารือในเรื่องนี้เป็นประจ าทกุเดือน 
และมีการจัดตั้งคณะท างานส าหรบัเรื่องนี้โดยเฉพาะ จะเห็นว่าผลกระทบจากความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลีย่นเงินตราที่ปรากฏในงบการเงิน
ช่วงหลังจะมีความผันผวนน้อยลงเมื่อเทียบกับในอดีต ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีการท าจับคูป่ริมาณซื้อวัตถุดิบและปริมาณขายสินค้า โดยก าหนด
ราคาขายสินค้าและท าสญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นการล่วงหน้า ก่อนส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า แต่ในปัจจุบัน บริษัทได้ปรับวิธีด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามสถานการณ์มากยิ่งข้ึน เพื่อให้มีการตดัสินใจที่รวดเร็วและแม่นย ามากยิ่งขึ้น  ขอให้ผู้ถอืหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมุ่งมั่นการท างานอย่าง
ตั้งใจและจะท าใหด้ีมากข้ึนอย่างตอ่เนื่อง 

 
มีค าถามจากผู้ถือหุ้นโดยนางสิริพร จังตระกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

สอบถามดังนี้ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566 ขอทราบเหตุผลในการปรับขึ้นค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ พบว่า ปรับขึ้น จาก 
45,000 บาท เป็น 60,000 บาท เฉพาะประธานกรรมการบริษัทเท่านั้น กรรมการท่านอื่นคงเดิมอัตราเดียวกับปี 2565  

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ตอบว่าประธานกรรมการบริษัทได้ใช้ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ที่ท่านมีโดยได้ให้ค าแนะน าและแนวคดิที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จนท าให้บริษัทเติบโตมาได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน อีกทั้งบริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจ านวนน้อยครั้งกว่าเมื่อเทียบกับคณะกรรมการชุดย่อยคณะอื่น ในขณะที่ท่านให้
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นทีเ่ป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทจึงเสนอการปรับเบีย้ประชุมให้ประธานกรรมการเพิ่มขึ้น ซึ่งการปรับ
ขึ้นมาจ านวน 15,000 บาท พิจารณาแล้วว่าไมไ่ด้มผีลกระทบที่เป็นนัยส าคญัเมื่อเทียบกับยอดขายของบริษัท 

 

นอกจากน้ี มีค าถามจากผู้ถือหุ้นโดยนางสิริพร จังตระกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเตมิดังนี ้บริษัทมีเป้าหมายในปีใดที่จะบรรลุการเป็น 1 ใน 5 ของการเป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายระดับประเทศไทย ตาม 
วิสัยทัศน์ (Vision) ของบริษัท 

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ตอบว่า บริษัทได้วางเป้าหมายที่จะเป็นผูผ้ลติยาง
ธรรมชาติ อันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทยภายในปี 2567 
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มีค าถามจากผู้ถือหุ้นโดยนายอนุกูล ปิยะธนานุกูล ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้  

1) ขอทราบความคืบหน้าของสินค้าปลายน ้าว่าปีนี้เป็นอย่างไร มีแผนที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่อย่างไร และหากมี 
คาดการณ์ว่าเป็นเมื่อใด 

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ตอบว่าบริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑส์ินค้าปลายน ้า
มากขึ้น ทั้งในส่วนของผลิตภณัฑ์เดิม (แผ่นปูรองนอนปศสุัตว์) ที่มีการออกรุ่นจัดจ าหน่ายมากข้ึน และผลิตภณัฑ์ใหม่ที่จะออกสู่ตลาดเร็วๆนี้ ซึ่ง
คาดว่าจะมียอดขายภายในปี 2567  

2) ส าหรับแผนธุรกิจแผ่นรองปศุสัตว์นั้น ในปีนี้คาดว่าผลประกอบการในด้านยอดขายเป็นอย่างไร และกลยุทธ์ที่บริษัท
วางแผนไว้เพื่อเจาะตลาดในส่วนนี้เป็นอย่างไร 

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ตอบว่า แผ่นปูรองนอนปศุสัตวย์ังอยู่ในข้ันตอนการ
ทดลองที่จะพัฒนาและผลิตสินค้าเพื่อออกมาใหม่เพื่อจ าหน่ายเพิ่มมากข้ึน แต่ยอดขายอาจมเีข้ามาบ้าง ประมาณหลักสิบล้านบาท ซึ่งยังมี
สัดส่วนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับยอดขายรวม  

 
และมีค าถามจากเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นโดยนายอัครพงษ์ นครแก้วผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ บริษัทมอง

ความเสี่ยงของการแข่งขันและอนาคตของธุรกิจที่จะต้องเผชิญในอนาคตระยะ 1 -3 ปีอย่างไร 

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ตอบว่า ความเสี่ยงมีอยู่ทุกดา้นในการด าเนินธุรกจิ 
โดยบริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงและหาแนวทางในการจดัการกับความเสีย่งในทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าการเปน็การจับคู่การซื้อวัตถุดิบและการขาย
สินค้า (Matching) การจดัการความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ดงันั้นบริษัทพิจารณาว่ายังเป็นบริษทัท่ีมีความเสีย่งน้อย 

 

จากนั้นผู้ด าเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งค าถามผ่านช่องทางเมนู 
Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ค าถาม 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอ่ืนเพิ่มเติม ผู้ด าเนินรายการได้แจ้งเรื่องการเผยแพร่รายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ภายหลังจากการประชุมครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะจัดท ารายงานการประชุมรวมทั้ง
สรุปค าถามและค าตอบในวาระต่างๆ และเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หรือภายในวันท่ี 24 เมษายน 2566  

 ต่อจากนั้นผู้ด าเนินรายการได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

 นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท และในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และขอปิดการ
ประชุมในครั้งนี้  

 ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.30 น. 
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ลงช่ือ  ประธานกรรมการบริษัท 

       ( นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ )  
      ประธานกรรมการบริษัท  
  

 
 

 

   
ลงช่ือ  ผู้บันทึกการประชุม 

 ( นางสาวณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ )  
 เลขานุการบริษัท  
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